

# đình chỉ thai kỳ 5 lần có con được nữa không?

Ngày nay, hiện tượng phá thai không còn gì xa lạ với con người, nhất là là giới trẻ. Thế nhưng nhiều người còn chưa có thông tin nguy hại nghiêm trọng của việc này. Vậy phá thai 5 lần có con được nữa không? thắc mắc này sẽ được phòng khám Thái Hà giải đáp ngay sau đây.



## Phá thai nhiều lần có thai tiếp nữa không?

Ngày nay, chưa có bất kỳ một cuộc thí nghiệm nào kết luận phá thai 5 lần gây ra vô sinh - hiếm muộn. Thế nhưng, thực tại đã cho biết rằng, phá thai nhiều lần chắc hẳn ảnh hưởng tới quá trình có thai và đẻ con về sau của người phụ nữ.

ước lượng, tỉ lệ người phụ nữ gặp phải chứng bệnh có thai ngoài tử cung vì biến chứng của nạo thai cao gấp 4 lần so với những người thông thường. Nhất là, tỉ lệ này tăng cao với trường hợp phá thai tận 5 lần.

Cho dù bạn gái phá thai bằng biện pháp sử dụng thuốc hoặc sử dụng giao kéo cũng không làm giảm được tổn thương niêm mạc tử cung. Khi tử cung bị bào mòn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động thụ thai và có thai. Bởi đây lúc này thành tử cung hao hụt mạnh để che chở phôi thai, việc này là căn nguyên gây ra hiện trạng hồng thai liên tục.

Mặt khác, tâm tính bà bầu cũng bị ảnh hưởng một biện pháp nặng nề trong thời kỳ dài. Tâm tính không tốt khiến cho người mang bệnh liên tục stress, stress thậm chí là e ngại việc có thai.

Khái quát lại, ta có thể kết luận rằng: phá thai 5 lần vẫn có nguy cơ có thai tiếp. Thế nhưng, phần lớn nữ phải gánh chịu nguy hại cực kỳ nặng nề, nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người phụ nữ mà còn gây ra nhiều biến chứng khôn lường cho thai nghén. Bởi vì thế, người phụ nữ nên làm giảm một biện pháp tối đa việc phá thai.

## Nguy hại của việc phá thai nhiều lần

Những biến chứng do phá thai gây ra là cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì thế, nữ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

## **Vô sinh - hiếm muộn ở người phụ nữ**

Vô sinh - hiếm muộn là biến chứng tác hại và chưa có gì lạ sau khi phá thai nhiều lần. Có rất nhiều căn nguyên gây ra hiện trạng vô sinh - hiếm muộn sau phẫu thuật. Cụ thể:

- Vi trùng tấn công: bộ phận sinh dục nữ là nơi cực kỳ nhạy cảm, trong khi phẫu thuật vi trùng đơn giản tấn công vào và gây ra nhiễm khuẩn. Nhất là trường hợp phá thai khi thai nghén đã tiến triển càng gây ra tổn thương lớn.
- Tổn thương niêm mạc tử cung: thực tại cho biết rằng, phá thai nhiều lần gây ra hại cho niêm mạc tử cung và lâu dần tử cung trông thấy se, không thể hồi phục được như lúc đầu.
- Nghẹt ống dẫn trứng: Đây là hiện trạng vi trùng từ phía ngoài tấn công và sản xuất rất nhiều gây ra hiện tắc ống dẫn trứng. Việc này khiến cho thân thể không thể sản sinh ra trứng để thụ thai.
- Trường hợp không may trong khi phẫu thuật: trong khi phá thai, không ai có thể bảo đảm rằng ca phẫu thuật 100% thành công. Rất nhiều người phải cắt đi ống chứng dẫn, cắt đi tử cung để che chở sinh mạng do thao tác của bác sĩ chuyên khoa sai hoặc tuổi thọ thai quá lớn.

## **Dính buồng tử cung**

Chứng bệnh này không trông thấy tức thì khi vừa phẫu thuật xong mà hiện trạng bệnh chuyển biến từ từ nhưng. Một khi không nhận biết ngay từ giai đoạn đầu và để bệnh nặng sẽ gây ra nhiều biến chứng tác hại. Khi bị dính buồng tử cung, các nữ cực kỳ khó để có thai lại. Phá thai càng nhiều lần thì rủi ro bị chứng bệnh này càng cao.

## **Rối loạn tâm tính**

Theo thống kê, có đến 20% người phụ nữ bị ảnh hưởng tâm tính sau khi phá thai và thường có các triệu chứng như: chán nản, hoang tưởng, ăn uống không ngon,... Căn nguyên tập trung xuất phát từ chính bản thân bà bầu, từ sự tội lỗi và họ muốn tìm biện pháp để tự trách bản thân.

<https://phathaitaiha.webflow.io/post/pha-thai-co-anh-huong-gi-khong>

## **Những tác nhân rủi ro khiến người phụ nữ vô sinh - hiếm muộn sau khi phá thai 5 lần**

Người phụ nữ bị vô sinh - hiếm muộn sau khi làm phẫu thuật phá thai do rất nhiều căn nguyên gây ra, gồm có cả tác nhân coi nhẹ và trung thực. Cụ thể:

### **Tuổi thai lớn**

Tuổi thai lớn gây ra nhiều tác hại trong khi phẫu thuật. Trong trường hợp thai còn nhỏ, nhiều nữ thậm chí không cần sử dụng đến dao kéo mà chỉ sử dụng thuốc để thai tự ra ngoài. Thế nhưng, trong trường hợp thai nghén đã tiến triển đến một độ tuổi cố định thì chắc hẳn phải làm phẫu thuật, lúc này rủi ro gây ra vô sinh - hiếm muộn cực kỳ cao.

### **Biện pháp phá thai không an toàn**

Phái nữ có thể xuất phát từ tâm tính sợ bạn bè đánh giá nên rất nhiều bà bầu tìm biện pháp tự phá thai bằng biện pháp sử dụng thuốc. Thế nhưng, nguy hại mang tới là cực kỳ nặng nề. Theo thống kê của WHO, có khoảng 67.000 ca qua đời hàng năm vì ứng dụng biện pháp phá thai không an toàn.

Trong trường hợp hiện trạng bệnh nhẹ hơn, thân thể trông thấy hiện trạng băng huyết, nhiễm khuẩn, sốt nhau và rất nhiều biến chứng khác gây ra về sau cực kỳ khó để có thai lại. Chính vì thế vậy, để che chở an toàn cho sức khỏe thể chất của bản thân, bà bầu cần đến địa điểm y tín để bác sĩ chuyên khoa chia sẻ có nên phá thai hay không và biện pháp thức tiến hành.

## **Địa điểm phá thai chất lượng thấp**

Một số sinh viên, sinh viên không may bị có thai và thường đến những địa điểm “nạo hút thai chân không chui” để xử trí. Những địa điểm này thường là bác sĩ chuyên khoa tay nghề thấp và hao hụt các thiết bị y tế gây ra vi trùng tấn công và gây ra các biến chứng nặng nề như:

- Vi trùng tấn công gây ra tắc ống dẫn trứng
- Thủng dạ cợn.
- Các bệnh về sản phụ khoa,...

## **Sức khỏe thể chất bà bầu yếu**

Một số nữ vì quá lo sợ mà đi phá thai trong khi sức khỏe không bảo đảm đòi hỏi. Việc này gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thân thể bà bầu và gây ra những biến chứng tác hại như: vỡ tử cung, nhiễm khuẩn cục bộ,...

Bởi vì thế, một khi đã kiên tâm phá thai, người phụ nữ cần chăm sóc sức khỏe thể chất thật tốt trước và sau khi làm phẫu thuật. Điều quan trọng là phải luôn giữ tâm tính yêu đời, yêu đời.

## **Triệu chứng bị vô sinh - hiếm muộn sau khi phá thai nhiều lần**

Để giảm thiểu hiện trạng không may xảy ra, người phụ nữ cần hiểu được những dấu hiệu cho biết rằng thân thể có nguy cơ bị vô sinh - hiếm muộn sau phẫu thuật để có hướng xử trí và chăm sóc ngay từ giai đoạn đầu.

## **Nhiệt độ cơ thể tăng cao và khó thở**

Sốt cao liên tục thời gian lâu dài và khó thở khi đi lại, hoặc trong khi ngủ là triệu chứng thân thể đang khởi đầu chuyển biến. Căn nguyên là do vi trùng từ thiết bị y tế tấn công vào bên trong và gây ra nhiễm khuẩn tử cung, nhiễm khuẩn máu.

Nữ nào mà có triệu chứng này thì phải tức thì đi xét nghiệm y học. Trong trường hợp không nhận biết bệnh sớm, chỉ cần biến đổi sang ngày thứ 3 là thời cơ có thai của nữ hầu như bằng không, nặng hơn có thể tác hại đến sinh mạng.

## **Ra máu âm đạo**

Thông thường, sau khi phá thai người phụ nữ sẽ xảy ra hiện trạng ra máu âm đạo trong vòng 7-10 ngày. Thế nhưng, trong trường hợp quá thời điểm này mà máu âm hộ vẫn tiếp tục chảy thì nữ cần nhất là lưu ý.

## **Rối loạn kinh nguyệt**

Sau khi tiến hành phá thai, 1 tới 2 tháng đầu nữ sẽ gặp hiện trạng rối loạn kinh nguyệt, máu bị vón cục hoặc bụng đau khi đến ngày. Đến tháng thứ 3 khi sức khỏe thể chất bà bầu đã ổn định lại thì

hiện trạng này có thể giảm hoặc tan biến. Thế nhưng, nữ nào vẫn cảm thấy trong người khó chịu thì phải đi khám ngay.

## **Viêm phụ khoa**

Triệu chứng rõ ràng nhất của nhiễm khuẩn là bộ phận sinh dục trông thấy nhiều dịch nhầy gây ra cảm thấy khó chịu, khó chịu và gây ra sản sinh ra vi trùng. Bị nhiễm khuẩn thời gian lâu dài cũng ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ của người phụ nữ về sau.

## **Bụng đau, cường kinh**

Trong trường hợp nữ thấy máu kinh lâu ngày bất thường kéo thêm những cơn bụng đau lâm râm là triệu chứng của vô sinh - hiếm muộn sau phá thai. Để làm giảm được những biến chứng sau phá thai, người phụ nữ cần chăm sóc thân thể thật tốt cùng với để ý chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng.

Phá thai nhiều lần gây ra nhiều “trái đắng” với bản thân người phụ nữ đó và gia đình của họ. Bởi vì thế, biện pháp tốt hơn hết để che chở bản thân là làm giảm hiện tượng có thai không mong muốn và trong trường hợp không may đã xảy ra rồi thì phải cân nhắc thật kỹ trước khi đi tới lựa chọn cuối cùng.

Chuẩn y nội dung bài viết này, phòng khám Thái Hà đã giúp nữ giải đáp thắc mắc “Phá thai 5 lần có con được nữa không?”. Mong rằng, tin tức nội dung trên giúp nữ nhận thức được sự tác hại của phá thai và trang bị cho chính mình những chuyên môn cần phải.

Phá thai tại hà nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá phá thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phòng khám Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Review phòng khám đa khoa Thái Hà

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

[phathaihaiha.webflow.io](https://phathaihaiha.webflow.io)

Fanpage phòng khám Thái Hà: <https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>